

Số: /BC - LĐLĐ
(DỰ THẢO)

Hướng Hoá, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Tính đến 31/5/2021, LĐLĐ huyện quản lý 123 CĐCS với 3640 đoàn viên, trong đó có: 58 CĐCS trường học; 21 CĐCS xã, thị trấn; 23 CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 21 CĐCS doanh nghiệp;

6 tháng đầu năm 2021, CNVCLĐ vui tươi, phấn khởi trước thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thành công bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên đã tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, một số ngành bị thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa cụ thể như: các doanh nghiệp về du lịch, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài công lập, .. Những yếu tố đó đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện nhà.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Kết quả chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ huyện đã chú trọng công tác triển khai, hướng dẫn CĐCS nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của cán bộ, đoàn viên, người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Nhìn chung, việc thực hiện các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng Tết cho cán bộ, CNVCLĐ tương đối đảm bảo, không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp lao động xảy ra; về hỗ trợ Tết đối với CNVCLĐ ở các đơn vị hành chính Nhà nước từ 300.000đ đến 1.000.000đ/người. Đối với doanh nghiệp, người lao động có mức thưởng Tết từ 3.000.000đ đến 27.000.000đ. LĐLĐ huyện đã chuẩn bị đủ điều kiện tổ chức Chương trình Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động, tuy nhiên trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 nên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện không tổ chức chương trình Tết sum vầy theo kế hoạch, song đã tổ chức trao 160 suất quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020 với số tiền 160 triệu đồng. Đối với các CĐCS tổ chức chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trong dịp Tết với hơn 3.600 suất quà với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cam kết năm 2021

2.1. Đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và giao chỉ tiêu đến 100% các CĐCS thực hiện chủ đề năm 2021 về “*nâng*

cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” với các nội dung trọng tâm để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác để nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của công đoàn cơ sở. Đồng thời tích cực theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc CĐCS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ đề năm 2021.

2.2. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS: Thường xuyên vận động Ban Chấp hành các CĐCS tuyên truyền, hướng dẫn và thuyết phục vận động công nhân, viên chức, lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, vận động các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thành lập Công đoàn cơ sở. Công tác phát triển đoàn viên, đến nay đã kết nạp được 64 đoàn viên, đạt 91,42% kế hoạch, số đoàn viên này được phát triển tại các đơn vị đã có CĐCS. Tuy nhiên, việc vận động thành lập CĐCS đến nay chưa có kết quả.

2.3. Đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động, nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp cho các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, do điều kiện dịch bệnh nên chưa tổ chức được Hội nghị. (dự kiến tổ chức vào 6 tháng cuối năm)

2.4. Đã xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở cơ quan hành chính Nhà nước nên chưa tổ chức được Hội nghị. (dự kiến tổ chức vào 6 tháng cuối năm)

2.5. Đã hoàn thành việc tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền cho 100% cán bộ Công đoàn. Hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đạt 100% chỉ tiêu cam kết). Đồng thời đã ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai trong các CĐCS trên địa bàn huyện.

2.6. Đã xây dựng kế hoạch để tổ chức 03 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại 03 đơn vị, tuy nhiên do điều kiện dịch Covid 19 nên chưa tổ chức giám sát. (dự kiến tổ chức vào 6 tháng cuối năm)

2.7. Phối hợp chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kết quả có 43/43 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021, đạt 100%. Khối doanh nghiệp có 4/7 doanh nghiệp (có từ 10 lao động trở lên) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và có thỏa ước lao động tập thể, đạt 57,4% kế hoạch của năm.

2.8. 100% CĐCS doanh nghiệp (có 10 lao động trở lên) có ít nhất 01 hoạt động thiết thực Tháng công nhân năm 2021. (chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; thăm tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hoạt động treo băng rôn tuyên truyền và sinh hoạt Công đoàn hưởng ứng Tháng công nhân)

2.9. Kết quả thu kinh phí Công đoàn: Tính đến ngày 04/6/2021 đã có 07 đơn vị, doanh nghiệp nộp với 256.820.565 đ, trong đó doanh nghiệp có CĐCS nộp 250.912.565đ đạt 32,16% kế hoạch tỉnh giao, doanh nghiệp chưa có CĐCS nộp 5.908.000 đạt 27,2% kế hoạch tỉnh giao. Thu đoàn phí Công đoàn: 27.571.185, đạt 22,09%.

2.10. Việc thực hiện chỉ tiêu thu Máu ấm Công đoàn: Đã vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ máu ấm Công đoàn năm 2021 được 80.370.000 đ (đến 04/6/2021) đạt 73,9% kế hoạch tình giao.

2.11. UBKT LĐLĐ huyện đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính tài sản cùng cấp tại Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đúng thời gian quy định, ban hành Kết luận kiểm tra đảm bảo các nội dung theo yêu cầu.

2.12. Công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở: UBKT LĐLĐ huyện đã tiến hành 06 cuộc kiểm tra, giám sát và ban hành kết luận đảm bảo các yêu cầu (đạt 25 % kế hoạch). Chỉ đạo UBKT CĐCS thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát, kết quả 60 CĐCS đã tổ chức kiểm tra .

2.13. Đã vận động 53 CĐCS đặt mua và sử dụng Báo Lao động, trong đó 36 CĐCS đặt mua và sử dụng Báo Lao động hàng ngày (đạt 102,8% chỉ tiêu cam kết)

3. Công tác triển khai thực hiện chủ đề năm 2021

Đã ban hành kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 18/2/2021 về phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và thực hiện chủ đề năm 2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở nhằm cụ thể hóa các nội dung và giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện trong hệ thống tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở với các nội dung trọng tâm:

LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn đối với cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn của cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở, tuy nhiên do điều kiện dịch Covid-19 nên chưa tổ chức thực hiện.

Ngay từ đầu năm đã hướng dẫn Ban Chấp hành các CĐCS phối hợp với thủ trưởng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, yêu cầu các Công đoàn cơ sở gửi biên bản hội nghị về LĐLĐ huyện theo dõi, giám sát, thực hiện.

Quan tâm công tác theo dõi, rà soát các Thỏa ước lao động tập thể của các đơn vị doanh nghiệp hết thời hạn để xây dựng, bổ sung và thương lượng ký kết lại phù hợp với những điểm mới của Bộ luật Lao động hiện hành. Từ đầu năm đến nay, đã hướng dẫn, hỗ trợ và ký kết mới 03 bản Thỏa ước lao động tập thể của 03 đơn vị, doanh nghiệp, còn 03 đơn vị, doanh nghiệp sẽ tổ chức thương lượng, ký kết, bổ sung trong 6 tháng cuối năm.

Đôn đốc các CĐCS duy trì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền thông qua các trang facebook, zalo công đoàn nội bộ trong đơn vị để tương tác với đoàn viên, người lao động. LĐLĐ huyện duy trì thực hiện tốt việc tuyên truyền thông qua trang facebook, zalo công đoàn huyện và các khối công đoàn trường học, cơ quan ban ngành cấp huyện, xã, thị trấn và công đoàn doanh nghiệp. Nhờ vậy mà các phong trào, các cuộc vận động của công đoàn được lan tỏa mạnh mẽ có tác động tích cực trong phong trào công nhân lao động trong toàn huyện.

4. Kết quả thực hiện Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Triển khai, hướng dẫn các CĐCS tổ chức, hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2021, gắn với kỷ

niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều CĐCS đã tổ chức tuyên truyền tại CĐCS như treo băng rôn, tổ chức sinh hoạt Công đoàn tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động, đồng thời gắn hoạt động "Tháng công nhân" với nội dung tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả, 70% các Công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.

LĐLĐ huyện tổ chức 01 hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 135 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở.

LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức Tháng công nhân tại công ty TNHH Chaichareon Việt Thái, tuy nhiên trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện không tổ chức được Lễ phát động Tháng Công nhân theo kế hoạch, song đã tổ chức trao 08 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 5,5 triệu đồng. Các CĐCS doanh nghiệp tổ chức chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tháng Công nhân với hơn 470 suất quà với tổng số tiền hơn 85 triệu đồng.

LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát theo Quy định 217 đối với công ty TNHH CCS Mucdahan, tuy nhiên do điều kiện dịch bệnh nên chưa tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Đã vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đóng góp quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2021, kết quả, đến 04/6/2021, đã vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ mái ấm Công đoàn năm 2021 được 80.370.000đ đạt 73,9% kế hoạch tình giao. Hoàn thành hồ sơ Mái ấm Công đoàn của 03 đoàn viên khó khăn cần hỗ trợ trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

5. Công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

LĐLĐ huyện đã triển khai Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 08/3/2021 về Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, gửi các tài liệu về một số nội dung về Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật tổ chức chính quyền địa phương đến với các CĐCS. Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho 125 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí là cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Các Công đoàn cơ sở đã tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: tổ chức triển khai, phổ biến đến đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân, viên chức lao động; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ; tổ chức sinh hoạt công đoàn để tuyên truyền; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu,

tranh cổ động, bảng điện tử trên các tuyến đường, quốc lộ, tỉnh lộ, nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. LĐLĐ huyện đã thường xuyên bám sát cơ sở, bám nắm địa bàn, đôn đốc chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, đặc biệt là các CĐCS khối doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử. Kết quả hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện với nhiều hình thức phong phú, từ tháng 3/2021 đến khi kết thúc bầu cử trên địa bàn huyện đã tuyên truyền được 115 cuộc, 95% các CĐCS tổ chức tuyên truyền bầu cử, có panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bầu cử đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện phát động tổ chức Công đoàn cơ sở phát động chia sẻ các thông tin, hình ảnh của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ bầu cử và trách nhiệm công dân trong bầu cử góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

6. Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS tăng cường công tác vận động để phát triển đoàn viên tại CĐCS cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đã đến tiếp xúc tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS tại 02 doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2021, đã phát triển được 64 đoàn viên, số đoàn viên này được phát triển tại các đơn vị đã có CĐCS. Tuy nhiên, việc vận động thành lập CĐCS đến nay chưa có kết quả.

Tích cực vận động và phát hiện nhân tố tích cực giới thiệu để tổ chức Đảng xem xét kết nạp, kết quả đến nay Công đoàn cơ sở đã giới thiệu cho Đảng 25 đồng chí ưu tú, trong đó đã kết nạp đảng cho 25 Đoàn viên Công đoàn.

Tổ chức kiện toàn Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện, bầu bổ sung 01 ủy viên UBKT LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS thực hiện việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, UBKT, trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành việc kiện toàn bổ sung nhân sự đối với 22 CĐCS.

7. Tình hình triển khai thu kinh phí Công đoàn theo phân cấp của LĐLĐ tỉnh

Tính đến ngày 04/6/2021 đã có 07 đơn vị, doanh nghiệp nộp với 256.820.565 đ, trong đó doanh nghiệp có CĐCS nộp 250.912.565đ đạt 32,16% kế hoạch tỉnh giao, doanh nghiệp chưa có CĐCS nộp 5.908.000 đạt 27,2% kế hoạch tỉnh giao. Thu đoàn phí Công đoàn: 27.571.185, đạt 22,09%.

8. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn

6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn năm 2020 tại Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đảm bảo đúng tiến độ và đạt yêu cầu. Việc kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở: UBKT LĐLĐ huyện đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn

và Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại 06 Công đoàn cơ sở. (đạt 25%) Các cuộc kiểm tra tập trung vào các nội dung: Chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác quản lý tài chính. Qua kiểm tra đã quan tâm hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ Kiểm tra các CĐCS. Sau kiểm tra đã kết luận kịp thời, có tác dụng thiết thực đối với CĐCS, góp phần củng cố, xây dựng CĐCS vững mạnh. 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện không nhận được đơn thư tố cáo nào.

9. Công tác phòng chống dịch Covid – 19 và các hoạt động khác

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến biến phức tạp, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của huyện, LĐLĐ huyện đã kịp thời tuyên truyền, vận động các CĐCS quyết tâm phòng chống dịch, hạn chế các hoạt động tập trung đông người chưa thực sự cần thiết, trường hợp cần thiết tổ chức hoạt động phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Ở cơ sở, hầu hết các Công đoàn cơ sở đều phối hợp với chuyên môn chấp hành doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tại nơi làm việc như: trang bị dụng dịch sát khuẩn tay, khẩu trang, các áp phích hướng dẫn cách phòng tránh, tuyên truyền trên loa phát thanh của công ty. LĐLĐ huyện thường xuyên tuyên truyền và nắm bắt thông tin từ cơ sở đặc biệt các CĐCS doanh nghiệp để nắm bắt tình hình và đời sống, việc làm của đoàn viên, CNVCLĐ kịp thời báo cáo cấp trên đề xuất các phương án hỗ trợ và dự kiến kế hoạch chăm lo đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thu kinh phí Công đoàn năm 2021, phấn đấu đạt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trong 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021 chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

3. Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa tổ chức Hội nghị người lao động phấn đấu hoàn thành việc tổ chức Hội nghị và xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn CĐCS khu vực doanh nghiệp tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp nhằm thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

4. Tổ chức tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020 – 2021 và hướng dẫn CĐCS phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác Công đoàn và hội nghị công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 đối với khối CĐCS trường học. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp và mối quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và Phòng Giáo dục huyện.

5. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

6. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở.

7. Triển khai công tác giám sát theo Quyết định 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với kiểm tra thực hiện Pháp luật lao động, Công đoàn và quy chế dân chủ ở 03 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và kiểm tra tài chính Công đoàn đối với CĐCS đảm bảo kế hoạch đồng thời giám sát các hoạt động sau kiểm tra. Chỉ đạo 100% CĐCS tiến hành tự kiểm tra, báo cáo kết quả tự kiểm tra.

9. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đóng góp quỹ "*Mái ấm Công đoàn*" năm 2021 đạt chỉ tiêu cam kết với LĐLĐ tỉnh, đồng thời tiếp tục đề xuất LĐLĐ tỉnh thẩm định, hỗ trợ để tiến hành khởi công 02 nhà ở Mái ấm Công đoàn còn lại .

10. Hướng dẫn CĐCS quyết toán tài chính Công đoàn năm 2021, cấp đủ kinh phí hoạt động của CĐCS theo quy định.

11. Tổ chức kiện toàn nhân sự chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện và bổ sung một số ủy viên Ban Chấp hành CĐCS, thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện.

Nơi nhận

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- UVBCH, UVUBKT LĐLĐ huyện ;
- Các CĐCS ;
- Lưu LĐLĐ huyện.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thương